



ฉบับที่ 7/2555

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2555

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2555 ขยายตัวดีทุกด้าน ทั้งภาคอุปสงค์ที่ขยายตัวสูงตามความต้องการส่งออก การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น ภาคอุปทานขยายตัวทั้งการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทางด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาพลังงาน การจ้างงานยังเพิ่มขึ้น ด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคการผลิตขยายตัวต่อเนื่อง โดยรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 8.4 จากราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 4.4 ตามมาตรการของภาครัฐ ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น ด้านปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ตามข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรด และลิ้นจี่ จากภูมิอากาศเอื้ออำนวยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การผลิตปศุสัตว์ยังขยายตัวดีตามการขยายการเลี้ยง ประกอบกับปีนี้ไม่ค่อยมีปัญหาโรคระบาด **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อรองรับเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลยูโรและความต้องการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับน้ำอัดลมมีการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโรงงานในภาคกลางที่กำลังปรับปรุง การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม่ขยายตัวดีตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเพื่อสะสมสต็อก ส่วนการผลิตวัสดุก่อสร้างและเซรามิกหดตัว **การท่องเที่ยว**ชะลอลงบ้างตามฤดูกาล แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี จากการจัดงานประชุมสัมมนาและมีวันหยุดต่อเนื่องเอื้ออำนวยให้มีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือ

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี ทั้งสินค้าคงทนและสินค้าทั่วไป โดยเฉพาะยอดจำหน่ายรถยนต์ขยายตัวสูง เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการคืนภาษีเงินจูงใจ ประกอบกับผู้ผลิตสามารถกลับมาเร่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์นั่งทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวดีตามความต้องการใช้ **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 7.3 ตามยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่อุตสาหกรรมยานยนต์ผลิตส่งมอบเพิ่มขึ้น ภาวะการก่อสร้าง และจากการนำเข้าเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าและเริ่มสายการผลิตใหม่ ทางด้านความสนใจลงทุนในภาคเหนือในเดือนนี้ มีวงเงินได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากถึง 15,530.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพลังงานทดแทน **ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด**ขยายตัวร้อยละ 29.1 เป็น 16,008.0 ล้านบาท โดยรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตามการเบิกจ่ายงบบุคลากรและเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่รายจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามโครงการก่อสร้าง

ในเดือนนี้การส่งออกกลับมาขยายตัวดีมากถึงร้อยละ 33.5 มีมูลค่า 388.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดนที่เพิ่มขึ้นทุกตลาดโดยเฉพาะพม่า และการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรสำเร็จรูป และเลนส์กล้องถ่ายรูป ผ่านด่านศุลกากรลำพูน ด้านการนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.0 มูลค่า 126.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง อาทิ แผ่นแก้วสำหรับทำเลนส์ ส่วนประกอบวงจรรวมและเพชรยังไม่ได้เจียรไน สำหรับการนำเข้าผ่านด่านชายแดนขยายตัวดีตามการนำเข้าจากพม่าและลาว ส่วนการนำเข้าจากจีนยังหดตัว

เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าพลังงานเป็นสำคัญ การจ้างงานในเดือนเมษายน 2555 ยังขยายตัวดีจากความต้องการแรงงานในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ขยายตัวต่อเนื่อง

เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ขยายตัวร้อยละ 17.9 มียอดคงค้าง 419,146 ล้านบาท จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ประกอบกับการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชนหลายธุรกิจ เช่น ค่าปลีกค้าส่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ รับเหมา/ค้าวัสดุก่อสร้าง โรงแรม และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ด้านเงินฝากมีจำนวน 489,222 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.9 จากเงินฝากของสถานศึกษา ส่วนราชการ และธุรกิจภาคเอกชน และจากการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากที่เร่งตัวขึ้นมากกว่าเงินให้สินเชื่อ ทำให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 85.7 ต่ำกว่า ร้อยละ 86.7 ในเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
3 กรกฎาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
โทร. 0-5393-1162
e-mail : Thaveesc@bot.or.th